

## VỢ MANG THAI, CHỒNG NGHÉN

Những ông chồng có vợ mang bầu cũng mắc phải những triệu chứng thai nghén như buồn nôn, chuột rút, đau lưng và thậm chí to bụng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học St George, London, Anh, đã thực hiện nghiên cứu trên 282 ông bố tương lai và cho biết hiện

Những ông chồng có vợ mang bầu cũng mắc phải những triệu chứng thai nghén như buồn nôn, chuột rút, đau lưng và thậm chí to bụng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học St George, London, Anh, đã thực hiện nghiên cứu trên 282 ông bố tương lai và cho biết hiện tượng được gọi là "Hội chứng tục sản ông".

Theo các chuyên gia, người ta vẫn chưa rõ vì sao một số anh chàng lại có những triệu chứng thai nghén giống như vợ như vậy, nhưng nó có thể là do quá lo lắng về việc có thai.

Các chuyên gia đã theo dõi những đàn ông tuổi từ 19 đến 55 có vợ đến khám thai tại bệnh viện St George. Nhiều ông bố tương lai có một loạt các triệu chứng như bị chuột rút, đau lưng, tâm trạng thay đổi, thèm đồ ăn, buồn nôn, mệt mỏi, trầm cảm, ngất choáng, mất ngủ và đau lưng. Trong một số trường hợp, có anh chàng còn bị sưng bụng cứ như là đang có bé bên trong.

(Ảnh: schwangerschaftsfotos-berlin)

11 người trong số đó đi khám, bác sĩ nhưng đều không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Hầu hết có những triệu chứng này trong giai đoạn đầu vợ mang thai. Một số phải chịu đựng cho tới lúc vợ sinh. Tuy nhiên, các triệu chứng đều biến mất sau khi đưa con ra đời.

"Những người đàn ông này quá ăn nhập với vợ mình, vì vậy họ phát triển những triệu chứng y hệt", Arthur Brennan người đứng đầu nghiên cứu nói.

Một người đàn ông trong nghiên cứu cho biết: "Tôi thường xuyên cảm thấy đói và thèm bánh korma thịt gà và bánh mì cari không chịu được". Một anh chàng khác thì quả quyết rằng cơn đau bụng của mình còn tồi tệ hơn lúc vợ đau đẻ nhiều.

Tiến sĩ Brennan nói: "Một số người cho rằng đàn ông chỉ tưởng tượng ra, nhưng thực tế những triệu chứng này hoàn toàn không chủ ý".

"Thông thường đàn ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Các bác sĩ cũng không nhận ra hội chứng. Nhưng nghiên cứu này cho thấy 'Hội chứng tục sản ông' thực sự tồn tại".

Tiến sĩ Harriet Gross, tại Khoa khoa học nhân bản thuộc Đại học Loughborough, nhận định hội chứng này có thể là dấu hiệu của sự lo lắng thái quá và bắt nguồn từ sự cảm thông với vợ.

M.T.

